



ที่ ศธ 04025/ 138/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ
จังหวัดขอนแก่น 40000

20 เมษายน 2558

เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงการวันการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อที่แนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อครู

จำนวน 1 ชุด

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และได้กำหนดให้ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลคือ The Common European Framework of Reference for Language (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ จึงได้กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาครูที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของครูแต่ละระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอลเปลี่ยนแปลงวันสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) จากวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และจะได้จัดประชุมชี้แจงการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับครูสอนภาษาอังกฤษทุกท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่เข้าสอบ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาภูมิภุมาราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงขอให้ท่านแจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดของท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จะรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มระหว่างการประชุม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังษณัฐ ษะภูมิชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. 0-4324 -6663-5 ต่อ 212 โทรสาร 0-4323-6530

ผู้ประสานงาน: นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตน์ 089-7129297